

Số: 1367/PGĐT

Hà Đông, ngày 06 tháng 12 năm 2022

V/v triển khai bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Thực hiện Công văn số 3025/UBND-CA ngày 01/12/2022 của UBND quận Hà Đông về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và Chủ các lớp mầm non độc lập triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Quán triệt tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chỉ sử dụng dữ liệu được khai thác từ CSDL quốc gia về dân cư đúng mục đích; không thực hiện các hành vi cố ý gây thiệt hại, lộ, mất thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư; không tự ý truy cập, thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn khai thác, tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề, điểm yếu an ninh trong kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư. Trường hợp phát hiện bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản với mục đích cá nhân, kịp thời báo cáo cấp trên căn cứ tính chất, mức độ, đề xuất xử lý, kỷ luật theo quy định;

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường có trách nhiệm bảo vệ các thông tin trong khi sử dụng, lưu trữ, truyền tải trước các hành động truy cập, sử dụng trái phép; cán bộ quản lý, sử dụng tài khoản khai thác dịch vụ dân cư phải thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản (tối thiểu 03 tháng/lần) bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin. Nghiêm cấm việc cung cấp tài khoản cho người khác hoặc sử dụng tài khoản của người khác trái quy định.

3. Các nhà trường chủ động rà soát, phối hợp với Công an báo cáo đề xuất Thành phố rà quét các trang thiết bị và kiểm tra về an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng; các hệ thống thông tin phải áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; các hệ thống thông tin trước khi kết nối vào CSDL quốc gia về dân cư cần phải phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định và được kiểm tra về an toàn thông tin.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Chủ các lớp mầm non độc lập nghiêm túc triển



khai thực hiện. Giao Hiệu trưởng các trường mầm non công lập chuyển công văn tới chủ các lớp mầm non độc lập trên địa bàn được phân công hướng dẫn. *nhj?*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo, CV PGDĐT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Bạch Ngọc Lợi**

